



ที่ อว ๐๖๒๔.๖/ว๔๗๔

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๔๓๙ ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรี, นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับทีมพัฒนาโปรแกรมระบบประปา เทศบาลตำบลแม่ขี้ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดเก็บระบบประปาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการทำงานสามารถลดขั้นตอน ข้อผิดพลาดในการทำงาน และง่ายต่อการตรวจสอบ สามารถบริหารบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโปรแกรมระบบประปา ซึ่งถ้าได้เข้าอบรมตามหลักสูตรที่จัดขึ้นแล้วจะได้รับโปรแกรมสำเร็จรูปฟรี (ไม่มีวันหมดอายุ) เสียเพียงค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณของท้องถิ่นเป็นอย่างมาก โดยเริ่มอบรมรุ่นแรกในวันที่ ๗-๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ และรุ่นต่อไป ตามวันที่กำหนดในรายละเอียดของโครงการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในการนี้ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ จึงขอเชิญหัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าพนักงานประปา ในหน่วยงานของท่านเข้ารับการฝึกอบรม ตามวันเวลาดังกล่าว โดยคณะวิทยาศาสตร์ จะรับผิดชอบค่าอาหารในระหว่างฝึกอบรม สำหรับค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ทั้งนี้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสมัครเข้าอบรมตามแบบตอบรับพร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน ส่งถึงสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผ่านช่องทาง Id-Line คือ ๐๘ ๖๒๔๙ ๓๔๔๒ อาจารย์สมคิด สาลี หรือที่ mongkoll๒๕๑๐@gmail.com หรือเบอร์โทร ๐๖๔-๓๒๐๔๖๒๗ คุณมงคล เดชสงคราม ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร์)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติราชการแทน

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริษฐ์ กิตติธนากรุจน์

โทร ๐๙ ๓๙๓๕ ๔๒๕๕

โทรสาร ๐ ๔๔๖๑ ๒๘๕๘